



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**“สุรพล” เตือนถ้าไม่ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองสัปดาห์นี้
แอดมิชชันวุ่นทั้งระบบ**

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 23 เมษายน 2550 18:43 น.

“สุรพล” ระบุถ้าศาลปกครองสูงสุดไม่ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแก่น ภายในสัปดาห์นี้ จะกระทบต่อแอดมิชชันทั้งระบบ ที่ต้องเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้ง 86 แห่ง หากช้าเพียงวันเดียวปฏิทินการศึกษาจะพลิกผันทั้งหมด ระบุ มธ. มก. และ มศว กระทบสุด เพราะเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลก



อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแก่น นั้นเป็นการห้าม สกอ. สทศ. นำมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2549 มาใช้ ซึ่งการห้ามจะทำให้ สกอ. ไม่สามารถประมวลผลคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 86 แห่งทั่วประเทศที่ใช้ระบบแอดมิชชันในการคัดเลือกนักศึกษา ถ้าไม่ใช้เกณฑ์คัดเลือกจากมติ ทปอ. ก็ยังไม่มีเกณฑ์อื่นที่จะใช้ในการคัดเลือก หากศาลปกครองสูงสุดไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแก่น จะมิผลกระทบต่อกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้า

มหาวิทยาลัย ก็คือ จะต้องยุติลงจนกว่า ทปอ. จะกำหนดเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช้ ปัญหาก็คือเกณฑ์ใหม่จะใช้ได้หรือไม่และจะเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่ได้ประกาศล่วงหน้าไปแล้ว ซึ่งขณะนี้มึนักเรียนที่สมัครแอดมิชชันกว่า 1.2 แสนคน ก็ยื่นสมัครโดยยึดเกณฑ์ ทปอ.

“สกอ.ยืนยันว่า กระบวนการประมวลผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะต้องมีคำวินิจฉัยภายในสัปดาห์นี้ ทางสกอ.จะประมวลผลทันตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 15 พ.ค.ถ้าศาลปกครองสูงสุดไม่มีคำสั่งภายในสัปดาห์นี้ ก็จะต้องเลื่อนออกไป แต่ถ้าช้าเพียงวันเดียวจะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 86 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมาจัดปฏิทินการศึกษากันใหม่ และมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะมีกำหนดเปิดเทอมเร็วกว่าปกติ เพื่อหยุดในช่วงการจัดกีฬาวิทยาลัยโลก ระหว่างวันที่ 23 ก.ค.-25 ส.ค.2550 ซึ่งจะมีอีก 2 มหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นสถานที่จัดกีฬา”

ศ.ดร.สุรพล กล่าวยืนยันว่า มติ ทปอ.ที่ใช้อยู่เป็นธรรมเนียมสำหรับทุกฝ่าย ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงมติให้ใช้คะแนนโอเน็ต ครั้งที่ 2 ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษา ม.6 ไปสมัครแอดมิชชันอีกครั้ง จะได้เปรียบนักเรียนที่เพิ่งจบ ม.6 เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ไปพัฒนาความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนกวดวิชา และผลกระทบที่ตาม ก็คือ การแย่งที่นั่งของเด็กจบ ม.6 ถือว่าเป็นการกีดกันที่นั่งซึ่งถือเป็นการได้เปรียบ ขณะเดียวกัน จะเกิดปัญหาที่นั่งว่างของคณะต่างๆ ในชั้นปีที่ 1 และ 2 เนื่องจากมีนักศึกษาออกไปแอดมิชชันใหม่ ตนเชื่อว่า แม้แต่คณะแพทยศาสตร์ก็จะได้รับผลกระทบครั้งนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากนักศึกษาจะย้ายไปเรียนในคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทปอ.ไม่ทบทวนมตินี้อีก ถือว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก่อนที่จะออกมติ อีกทั้งขอชี้แจงว่าจริงๆ แล้วการสอบโอเน็ตมีวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อนำคะแนนมาเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเพียงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งจำเป็นต้องให้นักเรียนสอบทันทีที่เรียนจบ ม.ปลาย ไม่ใช่เรียนจบไปแล้วปีหนึ่งหรือสองปี แล้วเรียนกวดวิชาหรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วกลับมาสอบใหม่อีกครั้ง วิธีนี้คงไม่เรียกว่าวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนม.ปลายได้ อีกอย่างหนึ่งการให้เด็กสอบโอเน็ต ครั้งที่ 2 เป็นการฝืนธรรมชาติ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์

“ผมมั่นใจว่า ศาลปกครองสูงสุด น่าจะสั่งให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแก่น”ศ.ดร.สุรพล กล่าวและว่า ทปอ.มั่นใจว่า ขณะคดีได้ เพียงแต่ระหว่างนี้ต้องการให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนเพื่อให้แอดมิชชันขับเคลื่อนต่อไปได้